




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

22 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-จีน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, สวท.91, acnews)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ทหารีอกับ นายหาน จื้อเจียง เอกอัครราชทูตสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับความสำเร็จในการดำเนินความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับจีน และแนวทางการร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับจีนในอนาคต หลังเคย MOU 10 สาขา โดยจะขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุข ยกเว้นทั้งที่ความเข้าใจเพิ่มเติมประเด็นจับคู่โรงพยาบาลไทย-จีน พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลด้านดิจิทัล พร้อมทั้งหารือความร่วมมือเพิ่มเติมอีก 3 ด้าน ได้แก่ 1.อาชีวเวชศาสตร์ เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสุขภาพแรงงานไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการแลกเปลี่ยนแพทย์ประจำบ้าน 2.สาธารณสุขและการแพทย์ดั้งเดิม แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และการพัฒนามาตรฐานยาจากสมุนไพรและการแพทย์ดั้งเดิมอย่างครบวงจร และ 3. ด้านการป้องกันควบคุมโรค เน้น Travel Medicine รongรับการท่องเที่ยว โดยจีนได้ขอเชิญตนไปเยือนประเทศเพื่อร่วมลงนามอย่างเป็นทางการ</p>	-
<p><b>รมว.สร. แสดงความเสียใจต่อน้องได้ห้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, hfocus, news1live)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว. สร. ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นน้องได้ห้ วัย 1 ปี 6 เดือน จ.น่าน ที่เสียชีวิตหลังรับวัคซีนพื้นฐานป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน ที่ รพ.สต.ผาตอ อ.ท่าวังผา โดยครอบครัวขออภัยผลการชันสูตรร่างและการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต ว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทราบว่าอยู่ระหว่างรอผลการชันสูตรเพื่อนำมาประกอบการสอบสวนโรคโดยกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ เนื่องจาก รพ.สต.ผาตอ ได้รับการถ่ายโอนไปยัง อบจ.แล้ว หากผลชันสูตรออกมาว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนจริง และการสอบสวนโรคพบว่าเกิดจากการรักษาพยาบาลจริง จะดูแลภายใต้กฎหมายมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตามกฎหมายวิชาชีพ กรณีดังกล่าวทางกระทรวงฯ จะต้องมีการปรับมาตรการเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนกลับมา โดยขณะนี้คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ ได้มีการพิจารณาวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก เช่น เปลี่ยนวัคซีนโปลิโอจากแบบหยดด้วยวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนแรง มาเป็นแบบฉีดซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตาย ผลการใช้วัคซีนส่วนใหญ่มีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ยังแนะนำให้มีการฉีดวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กให้ครบ เพราะหากเด็กไม่ได้รับวัคซีนแล้วมีการป่วยจะเกิดความอันตรายถึงแก่ชีวิตสูง</p>	-
<p><b>บุรีไฟฟ้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ยกเว้นการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมาย และเร่งสร้างความตระหนัก สื่อสารและเผยแพร่เกี่ยวกับโทษ พิษภัยและกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกช่องทาง</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันพบคนไทยเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดขึ้นจากบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น เช่น ภาวะปอดอักเสบรุนแรง โรคหลอดเลือดขนาดเล็กตีตัน จึงต้องเร่งดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยขณะนี้กรมควบคุมโรคได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านข้อมูลวิชาการ การบังคับใช้กฎหมาย และช่องทางการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นในการสื่อสารว่า "#บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโลกได้แล้ว" เพื่อปกป้องเด็ก เยาวชน จากการแทรกแซงกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบทุกรูปแบบ</p>	-
<p><b>ออกหน่วยเคลื่อนที่ชุมชนใกล้พระเบ็ด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, hfocus)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยว่า กรมฯ ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ 20-21 และ 27 ม.ค. 67 ให้คำปรึกษา รักษา และจ่ายยา ณ ชุมชน ศาลาขาว จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงเหตุโรงงานพระเบ็ด เพื่อช่วยดูแลสุขภาพประชาชน เช่น รางจืด ล้างสารพิษ ยาปราบขมภูทวีป ยาจันทลีลาแก้ไข้ ยามะขามป้อม แก้อ้อ ขับเสมหะ เป็นต้น</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวเสริมว่า การออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดังกล่าว เพราะเหตุการณ์ระเบิดอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเล็กคล้ายฝุ่น PM2.5 ห่วงกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนในชุมชนใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เปิดรับฟังความคิดเห็นนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ สปสช. เผยว่า สปสช. กำหนดให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นประจำทุกปี และในปี 2567 เน้นเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะทางออนไลน์ นอกจากนี้ จะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ และบูรณาการการรับฟังความคิดเห็นกับงานประจำให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี</p>	-
<p><b>เอไอทางการแพทย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ)</p> <p>- สวทช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ.2565-2570 เฟสแรก นำร่องประยุกต์ใช้เอไอ การแพทย์ขับเคลื่อน Medical AI ในประเทศ ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>- นพ.ภัทรวิมล อัครสาระ ผอ.สำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์ กล่าวว่า เอไอทุกตัวที่นำไปช่วยแพทย์ทำงานจะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยความถูกต้อง โดย สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขึ้นทะเบียนมาตรฐานเป็น เครื่องมือแพทย์ ให้มีความแม่นยำครบถ้วนที่สุด</p> <p>- นพ.ม.ล.ชาครีย์ กิตติยากร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี เผย รพ.มีข้อมูลของผู้ป่วยจำนวนมาก แต่ยังไม่มียาระบบจะช่วยวิเคราะห์โรคได้รวดเร็วและแม่นยำ ดังนั้น เอไอจะช่วยลดข้อจำกัดทั้งด้านกำลังคนและด้านการวิเคราะห์โรค</p>	-
<p><b>ภาวลองโควิดและผลกระทบจากวัคซีน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ และนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ออกแถลงการณ์ร่วมฉบับที่ 2 หลังลงนามความร่วมมือกันทางด้านวิชาการและการวิจัยถึงความคืบหน้าภาวลองโควิดและผลกระทบจากวัคซีน พบว่าการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องจริง ช่วงเวลาที่ผ่านมามีข้อสงสัยคนไทยตายมากขึ้นเจ็บป่วยมากขึ้นจากวัคซีนและลองโควิด มีผู้ได้รับผลกระทบจากลองโควิดและผลกระทบของวัคซีนในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่ออกแถลงการณ์โดยกรมควบคุมโรค และการใช้วัคซีนอาจไม่ทันต่อการกลายพันธุ์ จึงมีมติร่วมกันที่จะจัดการสัมมนาเปิดเวทีให้ผู้ป่วยและแพทย์ต่างสาขาผู้มีประสบการณ์ในการรักษามาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูลไปสู่การวิจัยและรักษาโรคลองโควิดและโรคที่เกิดจากผลกระทบจากวัคซีน โดยจะแจ้งความคืบหน้าในเร็ววันนี้</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม! น้ำเกลือ ใช้แค่คอนแทคเลนส์ได้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, antifakenews)</p> <p>- อย. เผยกรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง น้ำเกลือ Normal Saline ใช้แค่คอนแทคเลนส์ได้ เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า น้ำเกลือ Normal Saline ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ หากนำมาใช้คอนแทคเลนส์จะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย แต่ใช้ล้างคอนแทคเลนส์ก่อนใช้งานเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อแบคทีเรีย และลดการระคายเคืองตาได้</p>	-
<p><b>จับร้านขายเครื่องสำอางปลอม/ปล่อยก้นอกระบบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, linetoday, Ch7)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ กก.2 บก.สอท.5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สจจ.สงขลา ตรวจสอบร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ถนนรัตนอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้ออกระบบ คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และพบเครื่องสำอางเถื่อน จนท.นำตัวเจ้าของร้านส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ ดำเนินการตามกฎหมาย</p>	-
<p><b>เปิดผลโพลพบเด็กและเยาวชนก่อคดีอาชญากรรมร้ายแรงเพิ่มขึ้น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, topnews)</p> <p>- สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจ เรื่อง อาชญากรในเด็ก กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไป รวม 1,095 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 17 – 20 ม.ค 2567 พบ เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ร้อยละ 96.9 ก่อคดีอาชญากรรมร้ายแรงเพิ่มขึ้นจริง โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.3 เห็นด้วยต่อการแก้ไขกฎหมายให้เอาผิดเด็กอายุน้อยกรณีทำผิดคดีอาญาร้ายแรง ขณะที่ร้อยละ 24.7 ไม่เห็นด้วย</p>	-